

BÁO CÁO

Về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XII

Căn cứ Công văn số 2318/ UBND – KTTH ngày 25/11/2021 của UBND huyện về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XII,

Phòng Văn hóa – Thông tin báo cáo tham mưu giải trình đối với ý kiến của cử tri Điều Hó - ấp trà Thanh – Lò Ô (xã Thanh An) về việc đề nghị xem xét, mở rộng các nhà văn hóa trên địa bàn xã Thanh An, hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, trong đó có nhà văn hóa cộng đồng ấp Trà Thanh – Lò Ô.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh An và kết quả khảo sát của Phòng Văn hóa – Thông tin ngày 10/6/2021, Xã Thanh An có 8/11 ấp có nhà văn hóa, còn 3 ấp chưa có nhà văn hóa – khu thể thao phải mượn nơi sinh hoạt tại nhà dân (ấp Trà Thanh – Lò Ô, Phùm Lu - Tư Ly, ấp An Quý). Về diện tích đối với các nhà văn hóa hiện có cơ bản đạt chuẩn theo Thông tư số 05/2014/TT – BVHTTDL ngày 30/5/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/20210/TT – BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT – BVHTTDL ngày 03/3/2011 quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn.

Năm 2019, 2020, nhà văn hóa ấp Bù Dinh và ấp Xa Cô được huyện bố trí kinh phí tu bổ, sửa chữa với tổng số tiền 387 triệu (ấp Bù Dinh: 230 Triệu đồng, ấp Xa Cô: 157 triệu đồng). Ngoài ra, một số ấp đã vận động từ nguồn xã hội hóa sửa chữa mua sắm trang bị các thiết chế văn hóa với tổng kinh phí là 194.840.000đ. Đối với các nhà văn hóa chưa được sửa chữa hiện đã xuống cấp trong đó có nhà văn hóa cộng đồng ấp Trà Thanh - Lò Ô, nhà văn hóa ấp An Hòa, An Sơn, Trung Sơn, UBND xã Thanh An đã xây dựng kế hoạch sửa chữa theo giai đoạn 2020 – 2025, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.



Về phía Phòng Văn hóa – Thông tin huyện thời gian tới sẽ phối hợp với các ngành chức năng, UBND xã Thanh An tham mưu UBND huyện:

- Tiếp tục làm việc với Công ty cao su Bình Long có ý kiến với Tập Đoàn Công nghiệp cao su Việt nam để sớm bàn giao về cho địa phương các khu đất đã quy hoạch đất nhà văn hóa – khu thể thao đối với các ấp chưa có nhà văn hóa.

- Bố trí kinh phí xây dựng mới, hoặc tu sửa các nhà văn hóa – khu thể thao và nhà văn hóa cộng đồng đã xuống cấp theo lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

Trên đây là báo cáo tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XII.

Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Hạ - PCT. UBND huyện (B/c);
- LĐ, CV PVH;
- Lưu PVH.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Kiện